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เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ น าโดย อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ 

ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีและคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับองค์การ
บริการส่วนต าบลพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น าโดย นายพิษณุ เริงมิตร รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือและหน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตั วแทนชุมชน รวมทั้งสิ้นจ านวน 25 คน         
ร่วมประชุมหารือประเด็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล การปรับปรุงออกแบบอาคารส าหรับผลิต
น้ าพริกนรกกุ้งและน้ าพริกนรกไก่ เพ่ือขอรับรองมาตรฐาน GAP และ อย. โดยมี นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธาน
กรรมการอิสลามประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมอาคารส าหรับ
ผลิตน้ าพริกนรกกุ้งและน้ าพริกนรกไก่ ณ มัสยิดมะห์คอยล็อต เพ่ือให้ค าปรึกษาในการปรับปรุงสถานที่ในการขอรับ
รองมาตรฐาน GAP และ อย. ซึ่งการด าเนินงานในโครงการนี้ เป็นความร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย                  
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตและ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะขอรับหมายเลข อย. และพัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาล องค์การบริหารส่วนต าบลพระยา
บันลือสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารส าหรับผลิตน้ าพริกนรกกุ้งและน้ าพริกนรกไก่ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ค าแนะน าในการปรับปรุงอาคารส าหรับผลิตน้ าพริกนรกกุ้ง
และน้ าพริกนรกไก่ เพ่ือให้ได้มาตรฐาน GAP และ อย.   
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ซ่ึงผลของการบูรณาการการท างานร่วมกันท าให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดกลุ่มอาชีพที่มี
ความมั่นคง เข้มแข็ง ยั่งยืนและส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการประชุมหารือกองงานช่างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระยาบันลือ ได้น าค าแนะน าจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายไปปรับปรุงพัฒนาการออกแบบอาคารเพ่ือให้ได้
มาตรฐาน GAP ต่อไป 

 

 


